

# คู่มือออนไลน์ (28 กุมภาพันธ์ 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงในจักรราศีเป็นกรรมเก่า เราสร้างกรรมใหม่ในชาตินี้

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านคอลัมน์คู่มือออนไลน์ทุกท่าน สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “นก” เกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 03.10 น. กทม. เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถาม ผมขอพูดถึงดวงชะตาเดิมของคุณก่อน

ดวงชะตาของคุณถือว่ามิวิบากกรรมในชาติก่อนมากทีเดียว ตามวิชาโหราศาสตร์การตะถื่อว่า ดวงชะตาเดิมที่ปรากฏอยู่ในจักรราศีนั้น เป็นกรรมเก่าของเราในชาติที่แล้ว เป็นสิ่งที่ถูกขจัดขึ้นมาด้วยกรรมเก่า เพื่อให้เราเดินตามแนววิถีทางนั้นๆ ไม่อาจแก้ไขได้

แต่เราก็ยังสามารถกำหนดวิถีชีวิตของเราเอง ด้วยการเลือกที่จะทำความดีในชาติภพนี้ เพื่อหวังผลในชาติภพหน้าที่ดีกว่านี้ เพราะฉะนั้น เมื่อผมบอกว่า ดวงชะตามีวิบากกรรมมากนั้น ก็ขอย้ำได้ข้อเท็จจริง หวัง แต่จะต้องตั้งหลักให้ได้ว่า เราจะทำชาติภพนี้ให้ดีที่สุด เพื่อผลในชาติภพหน้าที่ดีกว่านี้

การที่เราเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ก็เพราะสวรรค์หรือ อะไรก็ได้แต่ส่งเรามาเพื่อแก้ตัวอีกครั้ง ถ้าหากเรายังเลือกที่จะทำความชั่ว เราก็จะหมดโอกาสแก้ตัว ก็คงจะต้องคำดิ่งลงไปนรกเวไนยที่สุด

แต่หากเลือกที่จะทำดีเพื่อแก้ตัว ชีวิตอาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่การลำบากของมนุษย์นั้น แค่นอนหลับเราก็ลืมแล้ว ตื่นขึ้นมาก็เป็นอีกวันใหม่ ผู้ต่อไปอีกหน่อยก็ผ่านไปอีกวัน ไม่กี่วันความทุกข์ก็จะผ่านไป

ไม่มีทั้งความทุกข์ และ ความสุขที่จะอยู่กับเราตลอดไป เดี่ยวเดียวมันก็ต้องผ่านไป

ข้อสำคัญก็คือ ความแน่วแน่ตั้งใจที่จะทำความดีนะครับ

คำถามแรก งานเปลี่ยนค่อนข้างบ่อย ตอนนี้เริ่มกังวล เพราะอายุเริ่มมาก จะเปลี่ยนงานใหม่ลำบากจะ ถ้าอยากทำอาชีพเสริมควรทำด้านไหน ปัจจุบันทำงานด้านจัดซื้อ กับธุรการ

ดวงชะตาของคุณมีจุดอ่อนอยู่หลายด้าน อันแรกก็คือ การมีโยกเสตเสต ที่จ้องจะทำร้ายคุณอยู่ อีกอย่างหนึ่งก็คือ ดวงชะตาของคุณเป็นดวงแบบตุ๊กตาล้มลุก เมื่อทำท่าว่าจะดี ก็กลับร้าย แต่เมื่อร้ายจนเกือบจะถึงที่สุด ก็ฟื้นกลับมาดีอีก ซึ่งดวงตุ๊กตาล้มลุกนี้เอง อาจเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะเรื่องงาน

ผมคิดว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จนถึงประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โชคชะตาไม่ดีเลย มีการสูญเสียมาก อาจจะมีปัญหาในครอบครัว การเงินเสียหาย โดยเฉพาะในช่วงกลางปี พ.ศ. 2549 อาจจะมีเรื่องพลัดพรากจากบุคคลเพศชาย ที่อาจจะเป็นบิดา หรือ คู่ครอง

แต่อาจจะกระตือรือร้นมาบ้างในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2550

คุณถามว่า ถ้าอยากทำอาชีพเสริม ควรทำด้านไหนดี ผมขอตอบว่า เนื่องจากคุณเองก็ผ่านการเปลี่ยนงานมาบ่อยมาก เรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่า ไม่ว่าจะนายจ้างคนไหนก็ไม่ชอบพนักงานที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อย

หากคุณไปสมัครงานที่บริษัทไหนก็ตาม เมื่อเขารู้ว่า คุณเปลี่ยนงานบ่อย ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะรับมาทำงานนะครับ นี่ผมพูดในฐานะที่ผมเองก็ทำธุรกิจด้วย

ดังนั้น เมื่อดวงเรื่องงานมีความอ่อนแออยู่แล้ว และตัวคุณเองก็หนีดวงชะตาเรื่องเปลี่ยนแปลงงานบ่อยไม่ได้ ผมก็ขอแนะนำให้คุณหันหน้ามาตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดจะดีกว่า อย่าเพิ่งคิดทำงานเสริมเลย เดียวจะพลอยทำให้งานประจำเสียหายไปด้วย

คำถามที่สอง การเงิน

โดยพื้นชะตาเดิมของคุณบอกว่า คุณเป็นคนใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แม้ว่าคุณจะมีรายได้จากผลตอบแทนของงานที่ดีพอสมควร แต่พื้นฐานทางการเงินของคุณก็ไม่เข้มแข็งเลย ถ้าพูดตรงๆก็คือ คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินทองให้จงหนัก เพราะมีความอ่อนไหว ขึ้นๆลงๆ และเปลี่ยนแปลงสูงมาก

จนอาจเกิดความเสียหายหนักๆได้

สิ่งที่จะเสียหายหนักๆก็คือ เรื่อง บ้านและที่ดิน การเงินรายได้ และการเสียหายทางการเงินอย่างไม่คาดฝัน รวมทั้ง อาจจะมีคดีความฟ้องร้องจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล ติดคุกติดตารางได้นะครับ

หวังว่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เขียนมาถามได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ นก ” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าเป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “มาริน” ครับ

สวัสดีครับ

